

# Nghề kiếm tiền khá ở Mỹ lắm chưa cay nghề giữ trẻ Babysit ở Mỹ

bạn chào mừng quý vị và các bạn đến với chanel hiển diệp có rất nhiều cách trị, em đã inbox hỏi hiển diệp người việt, chúng ta khi định cư ở mỹ, ngoài làm nghề nail ga còn nghề nào phổ biến nữa không hả chị? Để giải đáp những vấn đề thắc mắc của quý vị và các bạn hôm nay, hiển diệp chia sẻ, đến quý vị và các bạn video nói về nghề giữ trẻ ở mỹ. Người Việt Nam chúng ta ngoài nghề làm nail ở mỹ ga thì còn có một nghề phổ biến nữa, đó là nghề trông trẻ hay còn gọi là giữ bé recipe. Để tìm hiểu vấn đề này. Hiện dịp mời quý vị và các bạn cùng vào Xem video nghe hiển dịp chia sẻ vấn đề này nhé. Mời quý vị và các bạn.

Done Recognizing Speech

Done Recognizing Speech

Done Recognizing Speech Dạ.

Done Recognizing Speech Đến hôm nay, hiển diệp sẽ dẫn các bạn tham quan the du một ngày ấm áp trong mùa đông ở mỹ và tiện đây, hiển diệp sẽ dẫn các bạn đến khu tây mà trong đời du học thiết kế các khu vui chơi dành riêng cho trẻ em nhỏ, tiện thể trong vấn đề ngày hôm nay, chúng ta cùng bàn luận về nghề giữ trẻ ở mỹ. Nghề giữ bé bi ship nhé. Trưa 5, 2018 sau khi tu bổ và sửa sang cũng như đưa thêm những lời động vật quý hiếm về đồ omaha thì chính phủ mỹ đã công nhận đời u ở thành phố omaha. Ban nek a là đời u lớn nhất nước mỹ và đồng thời cũng là đời du lớn nhất thế giới. Hiện dịp rất tự hào vì mình được ở gần dazhou, thành phố omaha 3 nek a sẽ có nhiều cơ hội để đi tham quan đời du và quay lại những video trong the u. Để phục vụ quý vị và các bạn cùng Xem cho vui. Còn đội đến chúc mừng kẹp chứ bây giờ chúng ta cùng quay lại vấn đề mà hiển dịp chia sẻ với các bạn từ lúc đầu video đó là nghề giữ trẻ của người Việt Nam ở mỹ ở mỹ. Ngoài làm nail thì người việt còn có một công việc phổ biến khác nữa, đó là nghề giữ trẻ mà mọi người hay gọi đó là giữ bé bi xít ở mỹ. Thật ra có khá nhiều cơ sở giữ trẻ, tuy nhiên bà con mình vẫn thích gửi cách tư nhân Việt Nam hơn. Lý do gửi người việt sẽ ít gặt gao về thời gian hiển diệp, ví dụ như 3 mẹ nào có việc đột xuất đến đón bé trễ một chút cũng không sao? Người giữ trẻ không cảm được. Thậm chí, nhiều trường hợp đặc biệt có thể cho bé ngủ lại qua đêm, còn gửi để khe tức là gửi ban ngày gửi cho cơ sở của người mỹ, người mỹ, họ quy định giờ nào là phải đón đúng giờ đó trễ bao nhiêu phút thì sẽ tính thêm tiền bấy nhiêu. Đây là khu đưa chê dành cho trẻ em mà mấy đứa con hiển rất thích chê ở đây. Leo trèo để cho lanh tiet lanh

chân. Có nơi người giữ trẻ sẽ lo luôn phần cơm cho bé theo kiểu người giữ trẻ ăn gì thì sẽ cho bé ăn nấy. Nhưng cũng có nên không bao cơm mà cha mẹ phải gửi thức ăn kèm theo. Do vậy, khi gửi bé thường có một túi đồ ăn kèm theo như là thức ăn, sữa tắm, quần áo, hăng giấy, vệ sinh. Về hình thức thì có nhiều loại hình thức giữ trẻ. Loại thứ nhất, mỗi sáng đi làm phụ huynh chở con đi gửi đến chiều tối ghé chở con về. Loại thứ 2, người giữ trẻ mỗi sáng tự lái xe đến nhà chủ ở lại giữ trẻ, đến chiều thì chở về nhà mình loại thứ 3, người giữ trẻ ở lại hẳn nhà của chủ từ thứ 2 đến thứ 6 cuối tuần mới về nhà mình. Mỗi hình thức, mỗi loại có giá giữ trẻ, giá tiền khác nhau. Thế thì nghe nói rất là hấp dẫn, dễ kiếm ra tiền nhưng thật ra trong nghề không dễ ăn đâu các bạn à? Má giữ bé đi ship là một công việc kiếm ra tiền một ngày giữ từ 8 đến 10 tiếng, người giữ trẻ sẽ lấy từ 20 đến \$30 một bé. Nếu 3 mẹ chỉ kể có vài tiếng một ngày thì chỉ lấy từ 10 đến \$15. Với người giữ trẻ chuyên nghiệp, họ có thể giữ từ 3 đến 5 trẻ cùng lúc. Tính trung bình một tháng cũng kiếm được từ \$1.500 đến \$2.000. Hoặc nếu đến nhà giữ bé 5 ngày một tuần thì lương cũng sẽ phần từ 1000 \$2 đến 1500 đôla mỗi tháng. Đây là mức thu nhập không hề nhỏ so với công việc làm ở nhà hàng 2 hăng sự chỉ từ 9 đến \$10 một giờ ra. Dĩ nhiên, giữ trẻ tư nhân thì họ sẽ bỏ túi 100% tiền mặt mà không cần đóng bất kỳ khoảng thế nào. Giới trẻ ở mỹ thường là những cô bác lớn tuổi, có thời gian rảnh rỗi. Tuy nhiên gần đây nhiều cô bác sang mỹ du lịch 6 tháng đến 1, 5 cũng tranh thủ thời gian làm nghề giữ trẻ lúc về dành dụm cầm vài ngàn \$1 là chuyện rất bình thường, nó sẽ leo lên lại. Tuy nhiên, ngoài chuyện cực nhọc phải cho bé ăn thay tã thì khi giữ trẻ ở mỹ nên cẩn thận trong việc giữ an toàn cho bé. Bởi chỉ một chút sơ sẩy. Ảnh hưởng đến trẻ thì bạn hoàn toàn có thể bị kiện ra tòa như chê, thậm chí một vết xước, một vết cắn côn trùng cũng có thể bị xé làm to chuyện. Như tuy nhiên, hiện điệp nhấn mạnh đến quý vị và các bạn một điều nữa để hành nghề giữ trẻ ở mỹ, bạn cần phải trải qua một khóa huấn luyện để được cấp= hợp pháp. Tuy nhiên, rất ít người Việt Nam mình bỏ thời gian để lấy cái= này mà đa số nhận giữ theo kiểu truyền miệng người quen giới thiệu lẫn nhau. Do vậy thì có chuyện gì vợ lẽ phải ga to mà bạn không có một tấm= hợp pháp thì mọi việc sẽ càng rắc rối hơn. Vườn nghề giữ bé bị xít làm nghề này có thu nhập khá tốt nhưng không phải ai giữ babysit nào cũng được. Phụ huynh quý chồng thường phụ huynh phải thanh toán tiền lương giữ trẻ vào dịp cuối tuần hoặc là cuối ngày nhưng có nhiều người cuối tuần đến nhận con về rồi một đi không quay trở lại. Sau đó, người giữ bé đi ship phải tới lui đòi nợ nhưng phụ huynh hứa lần hứa cuội kiểu quịt nợ này khá phổ biến. Đôi khi dẫn đến chuyện trả thù cá nhân. Chắc chị kim yến ở tất sạch kể lại với nét mặt buồn bã, lúc vợ chồng chị mới từ Việt Nam sang có bác ở phòng cảnh kế bên, hiểu hoàn cảnh của chị là dân mới nhập cư nên chạy tìm người có con nhỏ

mang đến cho chị giữ kiếm chút thu nhập. Qua lời giới thiệu của bác, cặp vợ chồng ở cùng chung cư mang đến gửi một cháu 8 tháng tuổi 2 từng đầu thanh toán lương sòng phẳng 150 đôla một tuần. Sang đến từng thứ 3 hứa để từng thứ tư thanh toán luôn nhưng đã sang tầng thứ 5 mà chẳng thấy họ đưa đồng nào, chỉ đến nhạc của họ. Hỏi tiền công giữ trẻ tới lần thứ 3 thì sáng hôm sau, kính xe của chồng chị đậu trong bãi đậu xe của chung cư bể nát. Có người nhìn thấy thủ phạm nhưng ngại làm chứng nên phiên chị đừng tiếp tục đòi nợ nữa à? À trường hợp của chị ngọc mỹ cũng mở tásk sạch thì lạc quan hơn. Tôi nhận giữ trẻ mà không có giấy phép nên dè dặt lắm. Chỉ nhận 2 cháu thôi nhưng bà con đồng hương cứ mang đến nài nỉ mãi. Họ bảo tôi mát tay nên chăm sóc trẻ lớn nhanh và khỏe. Ngoài tiền lương hòa hưng, họ còn mang quà cáp như là thịt cá, rau quả đến. Nếu ngồi dưỡng cho bảo mẫu nhưng cũng là góp phần cho bé ăn thềm. Tiền díp cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian Xem video hiền díp chia sẻ mọi đóng góp ý kiến quý vị và các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới video nhé. Mong rằng quý vị và các bạn đừng ném đá 2 chữ nặng lời hiền diệp gì? Hiền diệp cũng dành thời gian ga để chia sẻ những cái hữu ích phục vụ quý vị và các bạn cùng với+ đồng người việt xa xứ để chúng ta cùng sống tốt hơn ở xứ người chứ không có ý gì xấu hơn mà. Rất nhiều quý vị và các bạn dùng những lời lẽ không được tốt đẹp, sạch sẽ, lảm rào chữi các nặng lời. Mong rằng quý vị và các bạn qua video này hãy ủng hộ hiền diệp để hiền diệp có thêm động lực làm những video tiếp theo phục vụ quý vị và các bạn trong và ngoài nước. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video sao? Xin chào hẹn gặp lại.